
Fundargerð 5/12/22 
Mættar, Fanney, Rósa, Anna Lilja, Sigurveig. 
-Skólaráðsfundur 14.des. komin í bækur hjá stjórn. Hvetjum allar sem geta að koma á 
fundinn - innskot 5/1/22 að þessi fundargerð er ekki komin inn.  
-Umræða/hugmyndir f.góðgerðardaginn okkar á milli, góðgerðardagur - íþróttamaraþon, 
dansmaraþon, kökubasar, nýta skápatiltekt og senda á rauða krossinn og eyrnamerkja 
Úkraínu/flóttafólki frá Úkraínu sem er hér. Jafnvel að fá uppástungur frá börnum skólans 
hvað þau vilja gera á góðgerðardaginn viku fyrr.  
-Aðalheiður staðfesti að vilja jólasveina og að vilja rjómaslettu 12.des. Piparkökur og 
mandarínur 19.des.  
-Marg ýtt á kröfu fyrir hópeflið 150þ. Aðalheiður komin í málið. 
-Góðgæti fyrir kennara. 
-Kaffisopi með for.fél og foreldrum skólans, sett um mán.mót. jan/feb. 
-maturinn í mötuneytinu búinn í dag 5/12 sem var kjötbollur og fengu þau sem komu 
aðeins seinna fisk. 
-hugmyndir frá unglingadeild varðandi bekkjarkvöld sem hægt er að nýta niður á aðra 
bekki. Stjórn skaffar matinn/naslið og óskum eftir sjálfboðaliðum að sjá um kvöldið, 
árgangaskipt. 
-piparkökukvöldið gekk framúrskarandi vel og mjög ánægðir foreldrar og börn, leikskólinn 
fékk opna glassúrtúbur frá okkur. 
-verður Naustaskóli í skólahreysti og þá er hugmynd að gera fjáröflun t.d. boli, buff og/eða 
hettupeysur. Við í foreldrafélaginu sjáum okkur ekki fært að styrkja skólann í þessum 
efnum.  
-næsti fundur mið.4.jan, kl.20 Naustask. 
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